



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔



เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

พิจารณาประเด็นสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19



ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่ระบาดทั่วประเทศไทย คณะกรรมการจึงได้เชิญผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยได้ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันได้มีวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว ที่อยู่ในการศึกษาและรวมถึงที่อนุมัติให้เริ่มใช้ในบางประเทศ แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด ได้แก่ ๑) ชนิด mRNA vaccine ๒) ชนิด viral vector vaccine ๓) ชนิดวัคซีนแบบใช้โปรตีน (protein based vaccine) และ ๔) วัคซีนเชื้อตาย (inactivated vaccine) โดยประเทศไทยได้รับการจัดสรรเป็นจำนวนสองแสนโดสในเดือนมีนาคม จากบริษัทซิโนแวค (SINOVAC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีข้อดีคือใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีมานาน จึงมีประสบการณ์และความมั่นใจในการใช้เป็นอย่างดี ได้มีการใช้ไปแล้วกว่า ๒๐ ล้านโดส มีความปลอดภัย มีอาการแพ้เพียงเล็กน้อย แต่ข้อด้อยคือ ราคาแพงเพราะผลิตได้ช้า การศึกษาไม่ค่อยเป็นระบบ และมีข้อมูลตีพิมพ์ไม่มากนัก

สำหรับนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการวัคซีนดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เป้าหมายเพื่อเป็นการลดอัตราการป่วยและตาย ปกป้องระบบสุขภาพของประเทศไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การใช้วัคซีนดังกล่าวในระยะแรกจะใช้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจำตัว ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จึงทำให้เชื่อมั่นว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีน ๖๓ ล้านโดส ครบภายในปีนี้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม



ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนดังกล่าวให้ทั่วถึงกับประชาชนทุกคนในประเทศไทย หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นกลุ่มเปราะบาง บุคคลผู้มีความเสี่ยง การจัดลำดับการรับวัคซีนก่อนหลังเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม และควรให้ดำเนินการในเชิงรุกโดยตั้งหน่วยบริการวัคซีนแบบเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรับบริการ มาตรการป้องกันการนำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไปแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนต้องมีมาตรการที่ชัดเจนสำหรับแรงงานต่างชาติดูแลเพื่อป้องกันการทะลักของแรงงานนำมามีฉีดวัคซีนในประเทศไทย ซึ่งจะได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการ

๑. คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กำหนดหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยซึ่งเห็นว่าสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมยังคงมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ตั้งสมมติฐานว่า ประชาชนจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย และไม่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ แต่หากเกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขึ้น ต้องสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียม จึงเห็นควรเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎ์ โทณวณิก อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยและหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ในประเด็นที่รัฐได้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่

๒. คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเชิญผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับนิยามคำว่า “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ว่าเป็นคำนิยามที่ให้ความหมายไปในทิศทางส่งเสริมการขาย แต่ในความเป็นจริงพบว่าการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ควรเรียกเก็บจากรายได้ที่มาจากการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ จึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรนำเสนอเป็นข้อสังเกตต่อการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมร่างฉบับนี้ในอนาคต

๓. คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช ๒๕๗๔ ซึ่งอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ โดยแยกเป็นร่างพระราชบัญญัติการขายทอดตลาด พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการค้าของเก่า พ.ศ. ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว คณะอนุกรรมการจึงได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ เกี่ยวกับการมีข้อกำหนดให้ห้ามปรับราคาเปิดประมูลให้สูงหรือต่ำเกินไป กำหนดให้มีการจัดการประมูลในภูมิลำเนาของผู้ซื้อ และให้มีการบังคับใช้ประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งกำหนดให้มีการแสดงฉลากราคาเสมอ

๔. คณะอนุกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ติดตามความคืบหน้า “การปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค” โดยการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของสภาองค์กรของผู้บริโภค ซึ่งได้มีการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการจัดประชุมครั้งแรก มีการเลือกตั้งตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งการเลือกกรรมการนโยบายและกรรมการผู้เชี่ยวชาญครบทั้ง ๘ ด้าน สำหรับเงินทุนประเดิมเบื้องต้นจำนวน ๓๕๐ ล้านบาท ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำส่งเรื่องการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงบประมาณแล้ว คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและได้รับการจัดสรรภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคยังได้จัดทำแผนการดำเนินการทั้งหมดส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

